

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
๑. คอลัมน์ สิ่งแวดล้อม: ภัยแล้ง+โค่นป่า	มติชน
๒. คอลัมน์ เกษตรฯโทรโข่ง: คริวไทยสู่ครัวโลกทางจริงเสียที	บางกอกทูเดย์
๓. ปีกฉัตรสั่งแก้ปัญหาเกษตรต้นทางที่ปล่อยชุมชนผู้ราชการบกพร่อง	มติชน
๔. 'ฉัตรชัย'วาง ๓ แผนหลักช่วยเกษตรกรปี ๕๙	กรุงเทพธุรกิจ
๕. แล้งส่อวิกฤตหนักทุกเขื่อนมีน้ำน้อยลยกระทบน้ำแห้งเล็กจัดสรรเกษตร	มติชน
๖. ครบรอบ ๑๓ ปี "มกอช." ชักธง "มาตรฐาน" ขับเคลื่อนสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลก	มติชน
๗. ชาวบ้านเข็งลยกระทบไม่สะดวกกรมชลฯขึ้นน้ำน้อย ๔ อ่าง เก็บได้ ๔,๒๕๐ ล้านลบ.ม.	ข่าวสด
๘. จัดพรก.แก้ไขเหลืองประมงฮีมชายหวยแพงตัดสิทธิจอง	มติชน
๙. คอลัมน์ ที่นี่...ไม่มีปรองดอง	บางกอกทูเดย์
๑๐. คอลัมน์ แนวโน้ม: อดีตรัฐมนตรี เศรษฐกิจปรีดิยาธร ร่ำรวยสูงสุด	มติชน

ภัยแล้ง+โค่นป่า



พื้นที่ป่าบนภูเขาสูงใน จ.น่าน ถูกโค่นจนเห็นเตียนกลายเป็นภูเขาหัวโล้น (ภาพจากสกายเวิร์ด ช่อง 3)

สิ่งแวดล้อม

ทวิศักดิ์ บุตรตัน

tawesak@yahoo.com



ภยแล้งปีนี้ลากยาวไปถึงต้นปีหน้าอย่างแน่นอน เป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ฝนที่ควรจะตกชุกในช่วงฤดูฝนกลับมีปริมาณน้อยกว่าปกติ

ขณะเดียวกัน พื้นที่เหนือเขื่อนมีฝนตกเพียงเล็กน้อย น้ำในเขื่อนที่ควรจะกักเก็บไว้ใช้ในหน้าแล้งมีน้ำแห้งขอดเพราะมีการปล่อยน้ำออกมาจากเขื่อนมากกว่าแผนด้วยหวังว่าจะมีน้ำฝนเติมเต็ม ปรากฏว่าฝนซึ่ง

เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำสำหรับใช้ในฤดูแล้งต่ำมากเฉลี่ย 4,000-5,000 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เทียบกับปีก่อนๆ อยู่ที่ 8,000-10,000 ลบ.ม.

ส่วนเขื่อนแควน้อย มีน้ำ 323 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีน้ำเพียง 285 ล้าน ลบ.ม.

การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนหลักทั้ง 4 แห่งเพื่อจะให้เกิดความสมดุลจึงเป็นเรื่องสำคัญ

คาดกันว่าผลกระทบจากภัยแล้งมีแนวโน้มเพิ่มระดับความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

แนวโน้มดังกล่าว คณะรัฐมนตรีต้องเร่งออกมติ ครม. เมื่อต้นเดือนตุลาคม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7 กระทรวง รวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร ผนึกกำลังรับมือภัยแล้ง มติ ครม. มีแผนรับมือ 8 มาตรการ ตั้งแต่การยืดหนี้ให้ชาวนาชาวไร่ หางานสร้างรายได้ทดแทน แผนป้องกันความปลอดภัยในชุมชน ไปจนถึงปฏิบัติการทำฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อน

สวนผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจนั้นมีการวิเคราะห์ว่า ผลผลิตทางการเกษตรลดลง ผลผลิตข้าวจะได้รับความเสียหายจากภัยแล้งประมาณ 17% ถือว่าเป็นลดลงต่ำสุดในรอบหลายปี

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเมินภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 3 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน ปี 2558 พบว่าหดตัวร้อยละ 4.9 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 เป็นการหดตัวต่อเนื่องจากช่วงครึ่งแรกของปี 2558

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ รายงานว่า มีแนวโน้มรัฐบาลจะต้องประกาศงดปลูกข้าวนาปรัง รวมทั้งเลื่อนการปลูกข้าวนาปีลุ่มเจ้าพระยาออกไปอีกจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2559

ผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตว่า ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น เอลนีโญ ลานีญา เกิดถี่บ่อยครั้งขึ้น การเตรียมรับมือจึงไม่ใช่แค่เรื่องเฉพาะหน้า หากต้องจัดการอย่างเป็นระบบ เช่น การเพิ่มพื้นที่รับน้ำและจัดเก็บน้ำ แบ่งโซนสำหรับการปลูกพืชหลัก พืชรอง กำหนดสัดส่วนการใช้ภาคครัวเรือน ภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมที่เป็นธรรม รวมถึงเก็บภาษีใช้น้ำ ผู้เชี่ยวชาญบางคนเสนอให้เกษตรกรสร้างแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในไร่นาของตัวเองไม่ใช่เรียกร้องความช่วยเหลือจากรัฐเพียงฝ่ายเดียว

“เกษตรกรต้องคำนวณพื้นที่เก็บกักน้ำในสัดส่วนที่เหมาะสม สมมติมีพื้นที่นา 10 ไร่ ควรขุดสระเก็บน้ำ 2 ไร่ เกษตรกรปรับตัวให้เข้ากับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงได้แล้ว ไม่ใช่ถึงเวลาน้ำแล้งไว้วายภาคีรัฐไม่จัดการบริหารให้ดี เมื่อมีน้ำท่วมก็ตำหนิภาครัฐอีก”

ทันไปดูเรื่องการโค่นป่าที่เป็นประเด็นเรื้อรังของประเทศไทยและยังไม่สามารถแก้ไข ปัญหาได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด

พื้นที่ที่มีการโค่นป่าอย่างมโหฬารมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ได้แก่ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สฎีปชาวสกายเวิร์ดของช่อง 3 เมื่อสามปีที่แล้วรายงานเรื่องของการโค่นป่าในหลายพื้นที่ อย่างเช่นที่จังหวัดน่าน ดูแล้วน่าเศร้าใจ

ภูเขาสูงชันทอดเหยียดยาวสุดลูกหูลูกตาแทบไม่มีต้นไม้สูงใหญ่หลงเหลืออยู่เลย เห็นเพียงกระต๊อบที่ปลูกสร้างเป็นหย่อมๆ นอกนั้นมีสภาพเหมือนภูเขาหัวโล้น

สาเหตุของการโค่นป่าส่วนใหญ่แล้วมาจากฝีมือนายทุนนักการเมืองท้องถิ่นรวมหัวกัน

สกายเวิร์ด รายงานล่าสุดว่า พื้นที่ป่าต้นน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 ล้านไร่ นายทุนท้องถิ่นบุกเข้าไปทำลาย 8 แสนไร่ จากนั้นขายสิทธิที่ดินซึ่งเป็นของรัฐให้กับนายทุนจากภาคใต้ปลูกยางพาราบางแห่งปลูกข้าวโพด

การทำลายพื้นที่ป่าเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง

ไร่ข้าวโพด ไร่ยางพาราแทบทุกพื้นที่ต้องใส่ปุ๋ยและพ่นสารเคมี

ปริมาณสารเคมีที่นำมาใช้มีปริมาณมากเมื่อฝนตกน้ำชะสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำปนเปื้อนด้วยสารอันตราย กลายเป็นน้ำเน่าเสีย

คุณประสงค์ ดอกลำไย ที่ปรึกษาสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ให้ข้อมูลว่า พื้นที่ปลูกข้าวโพดในประเทศไทย มีอยู่ราว 7.2 ล้านไร่กว่า 50 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 3.6 ล้านไร่อยู่ในเขตป่าหรือที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์

คำถามก็คือ ใครปล่อยให้รุกพื้นที่ป่ามโหฬารขนาดนั้น?

หากเจ้าหน้าที่ไม่มีส่วนรู้เห็น แสดงว่า
นโยบายการปกป้องป่าล้มเหลวมาตลอด

กุณธิรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเมินว่า พื้นที่ป่าถูกบุกรุกตัดไม้ทำลายจนกลายเป็นเขาหัวโล้นบริเวณภาคเหนือและอีสาน อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ 13 จังหวัด มีมากถึง 8.6 ล้านไร่

แผนฟื้นฟูสภาพป่าคาดว่าจะต้องใช้เวลานานถึง 20 ปี

อย่างที่รู้กัน การโค่นป่าทำให้พื้นที่ป่าไม้หดหาย ความชุ่มชื้นลดลง โอกาสที่เกิดฝนตกก็น้อยลงไปด้วย หากมีพายุ ฝนตกหนักๆ ในพื้นที่ที่มีการโค่นไม้ทำลายป่า กระแสน้ำที่ไหลจากบนยอดเขาสู่ด้านล่างจะมีความรุนแรงมาก เกิดโคลนถล่ม น้ำท่วมหนัก

มีตัวอย่างให้เห็นมาหลายครั้ง เช่น ในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2549 ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน ซะเอาดินโคลนจากภูเขาสูงไหลทับหมู่บ้านในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้เสียชีวิต 87 คน สูญหาย 29 คน

เดือนสิงหาคม ปี 2544 โคลนถล่มที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้เสียชีวิตมากถึง 131 คน เดือนพฤษภาคม ปีเดียวกัน น้ำป่าทะลักจากอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย กระหน้าใส่บ้านเรือนในอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ มีผู้เสียชีวิต 23 คน สูญหายอีก 16 คน

ส่วนภาคใต้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2531 มีเหตุเกิดในตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดินโคลนถล่มจากภูเขาสูงกวาดเอาท่อนซุงที่นายทุนลักลอบตัดไม้ไหลทับบ้านเรือน มีผู้เสียชีวิตถึง 700 คน

ฉะนั้น ปัญหาการโค่นป่าและภัยแล้งจึงเป็นเรื่องที่รัฐต้องจัดการบริหารอย่างเป็นระบบโดยเร็วที่สุด ●



เมื่อฟังจากการให้สัมภาษณ์ของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ถึงผลจากการเข้าร่วมงาน Expo Milano 2015 ที่ประเทศอิตาลี ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2558 นี้ถือว่างานนี้ประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างสูง

นอกจากการดำเนินงานจะเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นแล้ว ผลตอบรับของอาคารแสดงประเทศไทยก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ มีผู้นิยมเข้าชมงานอาคารแสดงประเทศไทยในอันดับต้นๆ จาก 145 ประเทศ ที่เข้าร่วมงาน

ในขณะที่เดียวกันสื่อมวลชนต่างชาติทั้งสื่อหลักและสื่อสังคมออนไลน์ได้จัดให้อาคารแสดงประเทศไทยติด 1 ใน 5 ของอาคารแสดงที่มีคนชื่นชอบและได้รับความนิยมนับรวมกับอีก 4 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ญี่ปุ่น อาเซอร์ไบจาน และคาซัคสถาน

ตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าอาคารแสดงประเทศไทย

ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติ คือ ล่าสุดมีผู้เข้าชมอาคารแสดงประเทศไทยเกิน 2 ล้านคน ตามเป้าหมาย 10% ของผู้เข้าชมงานเอ็กซ์โป มิลาน 2015

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวอีกว่า การจัดงานเอ็กซ์โปฯ ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กรต่างๆ จะร่วมกันในอนาคต เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาลำดับที่โลกกำลังเผชิญอยู่ ได้แก่ ความอดอยากหิวโหย ความยากจน และการขาดแคลนอาหาร

ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางการเกษตรและพลังงานอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ มีการนำเสนอแนวคิดหลักเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีศักยภาพพร้อมก้าวสู่การเป็น "ครัวโลก" เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย

ที่สำคัญ การเข้าร่วมงานเอ็กซ์โปฯ ครั้งนี้ ไทยยังนำเสนอถึงแนวทางการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆ เพื่อถ่ายทอดไปยังเกษตรกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นอกจากยินดีกับความสำเร็จของไทยในการเข้าร่วมงานเอ็กซ์โปฯ ครั้งนี้แล้ว สิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญ คือ การเพิ่มศักยภาพของไทยให้เป็นครัวโลก ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องสนับสนุน แต่ถ้ามั่นใจว่าการจะทำให้ไทยเป็นครัวโลกนั้นเขาต้องทำกันอย่างไร

ท่านมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่างๆ ที่จะพัฒนาศักยภาพไทยให้เป็นครัวของโลกแล้วหรือยัง หรือว่าสักแต่จำเขามาแล้วก็พูดๆ โดยยังไม่ได้ทำความเข้าใจและส่งเสริมอย่างจริงจัง

นโยบายสร้างครัวไทยให้เป็นครัวของโลก (Kitchen of the World) จะไม่สำเร็จเลยถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

ทำจริงเสียเถิด อย่าสักแต่พูด ■

บิ๊กฉัตรสั่งแก้ปัญหาเกษตรต้นทาง ซีปปล่อยชุมนุมข้าราชการบกพร่อง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายในงานสัมมนา “นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมรามารการ์เด้นส์ ว่า จะผลักดันนโยบายให้เกิดการปฏิบัติใน 3 ด้าน คือ 1.การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ถือเป็นวาระของกระทรวงในปี 2559 ที่ต้องดำเนินการให้เห็นผล 2.การจัดโซนนิ่ง โดยกรมพัฒนาที่ดินจะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน และ 3.การใช้กลไกศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 882 แห่งของกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นศูนย์กลางในการแนะนำข้อมูลทางการเกษตรด้านต่างๆ โดยนโยบายในการทำโซนนิ่งและศูนย์เรียนรู้จะต้องผลักดันไปสู่ภาคปฏิบัติได้ภายใน 3 เดือนนี้

“นโยบายดังกล่าวยังมีอุปสรรคในการขับเคลื่อนไปสู่ภาคปฏิบัติ เพราะส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัด ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจ ประเมินวิเคราะห์เพื่อวางแผนดำเนินการ โดยจะประกวดจังหวัดที่สามารถดำเนินการตามนโยบายได้ดีจะได้รับรางวัล โดยขณะนี้นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ อยู่ระหว่างพิจารณาหลักเกณฑ์คัดเลือก” พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว และว่า ส่วนงานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการคือเรื่องไอยูยูและภัยแล้ง แต่ปัญหาของเกษตรกรเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดเดาได้ เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นมีความต่างกัน ซึ่งจะต้องเข้าไปยับยั้งและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น หากปล่อยให้ชุมนุมเรียกร้องอย่างที่แล้วมาจะถือว่าเป็นข้อบกพร่องของเจ้าหน้าที่

'ฉัตรชัย'วาง3แผนหลักช่วยเกษตรกรปี59

"ฉัตรชัย"สิ้นปี59 ต้อง"ลดต้นทุน-ตั้งโซนนิ่ง" ดัน 882 ศูนย์เรียนรู้" ตลอดใน3เดือน คาดไทย ข้าราชการในพื้นที่เกษตรกรกอ้อมถือเป็น ข้อบกพร่อง ผุดโครงการประกวดจังหวัด ขับเคลื่อนตามนโยบายได้ดี

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำ ส่งผลให้ ราคาสินค้าเกษตรปรับลดลงเกือบทุกชนิด การส่งออกสินค้าที่ติดลบ รายได้เข้าประเทศ ทำได้น้อย ภาคการเกษตรยังถูกซ้ำเติมด้วย ภัยแล้ง การทำงานในปี2559 จึงเป็นสิ่งที่ ทำหาย หากกระทรวงเกษตรฯ ตั้งหลักไม่ดี ผลกระทบจะเกิดขึ้นกับเกษตรกรทั่วประเทศ

ดังนั้นการกำหนดนโยบายจึงเป็นเรื่อง สำคัญ ต้องผลักดันให้เป็นผลทางปฏิบัติ กับเกษตรกรที่เป็นศูนย์กลางของทุกเรื่อง เป็นการเปลี่ยนแปลงจากการบริหารเดิมที่ จะใช้สินค้าเกษตรเป็นศูนย์กลาง มีเป้าหมาย ให้เกษตรกรมีชีวิต ที่ดีรายได้เพียงพอต่อ การดำรงชีพ

ทั้งนี้นโยบายที่ต้องผลักดันให้เห็นผล ทางปฏิบัติ 1.การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาส ในการแข่งขัน ซึ่งประกาศเป็นวาระใน ปี 2559 ที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลทั้งการ

ลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด การวางแผนเพื่อให้เกิดการ ควบคุมจากที่ผ่านมามีแผนนี้ หรือมีแต่ ไม่ชัดเจนทำให้การผลิตสินค้าเกษตรยังมีปัญหา ทั้งล้มตลาต ราคาตกต่ำ เป็นสาเหตุที่รัฐบาล ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการช่วยเหลือ

2.การโซนนิ่ง กรมพัฒนาที่ดินจะเป็น หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน ร่วมกับหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง และ3.การผลักดันให้ศูนย์เรียนรู้ 882 ศูนย์ ของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นศูนย์ที่ สามารถแนะนำข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ประกอบ การตัดสินใจของเกษตรกรในพื้นที่ได้ ทั้งนี้ใน นโยบายโซนนิ่งและศูนย์เรียนรู้ ต้องผลักดันให้ เห็นผลทางปฏิบัติภายใน 3 เดือนนี้

ในส่วนของการโซนนิ่ง ต้องมีข้อมูล พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชแต่ละชนิด กำหนดระยะเวลาการเริ่มต้นการผลิต และสิ้นสุด เชื่อมโยงกับภาคการตลาดได้ ในขณะที่ศูนย์ เรียนรู้นั้นต้องจัดตั้งขึ้นได้ใน3เดือนนี้ เพราะ เปลี่ยนแนวความคิด ทัศนคติให้เกษตรกร เปลี่ยนแปลงการเพาะปลูก รูปแบบวิธีการนั้น จากเดิมๆ เมื่อมีศูนย์อยู่ในพื้นที่และมีศักยภาพ ก็จะเปลี่ยนแนวความคิดอย่างค่อยเป็นค่อยไป จะทำให้อนาคตพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนใน ทิศทางที่ดีขึ้น

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า การขับเคลื่อนไป สู่อการปฏิบัติทำได้ยากเพราะหน่วยงานส่วน ใหญ่อยู่ต่างจังหวัด หน้าที่หลักจึงอยู่ในพื้นที่ วิธีการที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนได้คือต้อง เริ่มจากการทำความเข้าใจ ประเมินวิเคราะห์จาก สิ่งที่อยู่รอบตัว เพื่อวางแผนดำเนินการ กระทรวง เกษตรฯจะทำการประกวดจังหวัดที่สามารถ ดำเนินการตามนโยบายได้ดี จะได้รับรางวัล ขณะนี้ได้สั่งการให้นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ พิจารณากลไกเกณฑ์ การตัดสิน

สำหรับงานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ทั้งปัญหาไอยูยู และภัยแล้ง เมื่อเกิดปัญหา และเกษตรกรเดือดร้อน โดยธรรมชาติจะมี การรวมตัวเพื่อเรียกร้องต่อรัฐ ในกรณีนี้จำ หน้าที่ในพื้นที่จะรับรู้ปัญหาและสาเหตุได้ก่อน ดังนั้นต้องเข้าไปช่วยและแก้ไขปัญหา หาก มีการปล่อยให้ชุมนุมเรียกร้องอย่างที่ผ่านมา ถือว่าเป็นข้อบกพร่องของเจ้าหน้าที่

"ผมไม่ยกย่องปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นในปีหน้า ต้องดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อแก้ปัญหาให้ได้ ในระดับพื้นที่ ต้องรายงานให้ส่วนกลางรับทราบ ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ปัจจุบันทำได้ง่ายและสะดวก หลายอย่างเป็นสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงต้อง ตัดสินใจ" พล.อ. ฉัตรชัย กล่าว

แล้งส่อวิกฤตหนัก ทุกเขื่อนมีน้ำน้อย ลดยกทรงน้ำแห่ง เล็กจัดสรรเกษตร

กษ.แจงหลายแห่งไร่นาลอยกระทาง! แล้ง
ส่อวิกฤตหนักสุด ทุกเขื่อนมีน้ำน้อย จัดสรร
เพื่อการเกษตรไม่ได้ได้ ต้องกันเพื่ออุปโภค
บริโภค รักษาระบบนิเวศ และผลักต้นน้ำทะเล
แรงจนท.ชี้แจงเกษตรกร หากไม่เชื่อฟังมีปัญหา
เหมือนปี'57 ที่มีปัญหาน้ำเค็มรุกเข้าระบบ
ประปา ด้านผบ.ทบ.ขอ “พอเมือง” 17 จว.
ภาคเหนือดูแลปัญหาภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. เวลา 09.00 น. ที่
โรงแรมรามาคาร์เด็นส์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีการจัดการสัมมนาเรื่อง “นโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ปี 2559” ซึ่งในช่วงเช้า นายสุเทพ
น้อยไพโรจน์ ว่าที่อธิบดีกรมชลประทาน ได้
ชี้แจงถึงสถานการณ์น้ำว่า **อ่านต่อหน้า 6**

แล้งส่อวิกฤตหนัก

จากการประเมินปริมาณน้ำในปีนี้จะต่ำกว่าเกณฑ์
เฉลี่ยร้อยละ 20-25 ขณะนี้พื้นที่น้ำเป็นห่วงที่สุด คือ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยาประสบภาวะวิกฤตน้ำน้อย โดยมีน้ำ
ใช้การได้รวมเขื่อนทั้ง 4 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะได้น้ำไม่
เกิน 4,250 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) จึงต้องมีแผน
บริหารจัดการให้ชัดเจน

นายสุเทพ กล่าวยืนยันว่าไม่สามารถจัดสรร
เพื่อการเกษตรได้ ซึ่งต้องกันไว้เพื่อการอุปโภคบริโภค
รักษาระบบนิเวศ และผลักต้นน้ำทะเลเท่านั้น โดยให้

เจ้าหน้าที่เร่งชี้แจงกับเกษตรกร หากเกษตรกรเชื่อฟัง
จะไม่มีปัญหาเหมือนปี 57 ที่มีปัญหาน้ำเค็มรุกเข้า
ระบบประปา ซึ่งขอให้ประชาชนเดิมน้ำให้หมดขวด
หมดแก้ว อย่างที่น้ำเพราะทุกหยดถ้าประหยัดได้ ลด
การปล่อยมาจากเขื่อน ซึ่งถึงเวลาที่ทุกคนต้อง
ประหยัดน้ำกันจริงๆ ทั้งนี้ปริมาณน้ำในปีนี้
กรมชลประทานจะปล่อยน้ำเฉพาะรักษาระบบนิเวศ
เท่านั้น ซึ่งมีบางพื้นที่อาจไม่มีน้ำลดยกทรง

นายสุเทพ กล่าวยอมรับด้วยว่า มีหลาย
จังหวัดได้ทำเรื่องขอเข้าพื้นที่ เพราะลาคคลองบาง
แห่งน้ำแห้งแล้ว ซึ่งกรมชลฯทำได้แค่ปล่อยน้ำใน
ระดับนอนคลอง และได้ย้ำให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้อง
ทำความเข้าใจให้ทราบถึงสถานการณ์ที่มีจำกัด
จริงๆ โดยเฉพาะภาคเหนือ ในเขื่อนแม่กวงและเขื่อน
แม่งัด ปริมาณน้ำที่มีอยู่ไม่สามารถปล่อยให้การ
เกษตรได้เลย จะปล่อยเฉพาะน้ำประปาเท่านั้น ใน
ภาคอีสานต้องมีการควบคุมการใช้น้ำอย่างประหยัด
โดยต้องปลูกพืชใช้น้ำน้อย แม่น้ำในเขื่อนบางเขื่อน
อาทิ เขื่อนลำพระเพลิง เก็บน้ำได้มากขึ้น แต่ในภาพ
รวมค่อนข้างน่าเป็นห่วง ในส่วนภาคตะวันตก ปริมาณ
น้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์ มีน้ำ
น้อยกว่าปีที่ผ่านมา จึงต้องลงไปชี้แจงปรับเปลี่ยนการ
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย แทนการปลูกข้าวที่ใช้น้ำมาก

สำหรับปริมาณน้ำในลุ่มเจ้าพระยา เป็นน้ำใช้
การได้ 4,250 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจัดสรรในฤดูแล้งปี
58/59 เพื่อการอุปโภคบริโภค 1,100 ล้าน ลบ.ม.
รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ 1,400 ล้าน ลบ.ม. จะคง
เหลือปริมาณน้ำใช้การได้เพื่อการเกษตรในลุ่ม
เจ้าพระยา 400 ล้าน ลบ.ม. โดยจะใช้สนับสนุนพืชไร่
เช่น อ้อย จำนวน 372,485 ไร่ และไม้ผล 354,385
ไร่ โดยสำรองน้ำไว้ปีหน้าสำหรับอุปโภคบริโภคและ
รักษาบบนิเวศ 1,350 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่ปริมาณ
น้ำล่าสุดในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นน้ำใช้การได้ 640
ล้าน ลบ.ม. เขื่อนภูมิพล 1,170 ล้านลบ.ม. เขื่อน
สิริกิติ์ 2,060 ล้านลบ.ม. เขื่อนแควน้อย 380 ล้าน
ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 23 ของความจุอ่าง ส่วนในลุ่ม
แม่กวง มีปริมาณน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์ เป็นน้ำใช้
การได้ 2,200 ล้านลบ.ม. เขื่อนศรีนครินทร์ 2,980
ล้านลบ.ม. รวม 5,213 ล้านลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 39

ด้านนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวง
เกษตรฯ กล่าวว่า ตนกำชับเจ้าหน้าที่ทุกกรมว่า
เมื่อลงไปชี้แจงให้เกษตรกรเข้าใจแล้วไม่ใช่จบแค่นั้น
เพราะปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นทั่วประเทศ โดย
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รวม.เกษตรฯ ได้ตั้งศูนย์
อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ระดับ
ชาติและระดับจังหวัด เป็นวอร์รูมติดตามสถานการณ์
ใกล้ชิดตลอดฤดูแล้งช่วง6เดือน ตั้งเป็นทีมประเทศ
ไทยทุกกระทรวงทำงานร่วมกับท้องถิ่น ติดตาม
สถานการณ์วิกฤตภัยแล้งระดับชาติ และต้องลงพื้นที่

ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร นำมาตรการ 8 ด้านของรัฐบาล ไปช่วยให้เกษตรกรให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา 22 จังหวัด มีภาวะวิกฤตมากที่สุดที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3(ทภ.3) ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก พล.อ.ธีรชัย นาควนิช ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายแนวทางและสั่งการการปฏิบัติงานหน่วยในพื้นที่ 17 จังหวัด ภาคเหนือ โดยมี พล.ท.สมศักดิ์ บิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค (ผบช.ภ.) 5, ภาค 6 ผู้ว่าราชการจังหวัด ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และผู้บังคับหน่วย ขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ 3 จนถึงระดับกองพันเข้าร่วมประชุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วย พร้อมทั้งขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.)โดยยึดถือประชาชนในพื้นที่เป็นแนวทางปฏิบัติ

พล.อ.ธีรชัย กล่าวว่า การเดินทางมาในพื้นที่ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ในครั้งนี้ เพื่อต้องการรับฟังแนวคิดและปัญหาในพื้นที่ภาคเหนือ ในภาพรวมซึ่งในเบื้องต้นในพื้นที่ยังไม่พบปัญหาอะไรเร่งด่วน ด้านการค้าขายแดนก็สงบเรียบร้อยดี ซึ่งในพื้นที่ภาคเหนือในเวลานี้คงมีเพียงปัญหาภัยหนาว ภัยแล้ง ที่ทางกองทัพ บอกพร้อมเข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากปีนี้หน้าม่อน ได้ประสานฝากให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัด ได้ลงไปทำความเข้าใจกับประชาชน ในการปลูกพืชใช้น้ำน้อยให้หน่วยงานภาคการเกษตร ปศุสัตว์ ดำเนินการช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้หลังจากงดการทำนา ตลอดจนสำรวจแหล่งน้ำ เพื่อประเมินสถานการณ์การใช้น้ำในแต่ละพื้นที่

นอกจากนี้ ให้ศูนย์ดำรงธรรมมีอยู่ในพื้นที่ทุกอำเภอ ทุกจังหวัด เป็นแกนหลักในการรับฟังปัญหาเรื่องร้องเรียนทุกข์ของประชาชน ที่ทำความเข้าใจแล้วจะมาถึง พื้นที่ใด น้ำไม่ถึง ให้ประสานทางจังหวัดนั้นๆ และแก้ปัญหาโดยใช้ศูนย์ดำรงธรรมเป็นแกนหลัก และเป็นศูนย์ประสานการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน

ครบรอบ 13 ปี “มกอช.” ชักธง “มาตรฐาน” ขับเคลื่อนสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลก

ปีนี้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ก้าวขึ้นสู่วันที่ 14 ได้ปรับแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยประกาศให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการ “ลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน” ภาคเกษตร 4 ด้านหลัก ประกอบด้วย 1.การลดต้นทุนปัจจัยการผลิต 2.การเพิ่มผลผลิต 3.การบริหารจัดการ และ 4.การตลาด โดย มกอช.ได้มุ่งทำงานเชิงรุกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสถานการณ์ทางการค้า รวมถึงกระแสเรื่องการใส่ใจในสุขภาพ และความต้องการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดและสร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และขยายช่องทางการค้าทั้งภายในประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียนหรือ เออีซี (AEC) และตลาดโลก ปี 2559 นี้ มกอช.ได้มีแผนเร่งจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรมากยิ่งขึ้น ทั้งยังมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้ในการผลิตได้จริง โดยตั้งเป้าจัดทำมาตรฐานเพิ่มเติมจากเดิมที่ได้ประกาศใช้มาตรฐานทั่วไปแล้ว จำนวน 250 เรื่อง แบ่งเป็น มาตรฐานสินค้า 96 เรื่อง

มาตรฐานระบบการผลิต 120 เรื่อง และมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไป 34 เรื่อง ในปีนี้จะจัดทำมาตรฐานทั่วไปเพิ่มอีก 19 เรื่อง อาทิ พริก, กากมันสำปะหลัง, GAP เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่, GAP ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด, GAP ฟาร์มเปิดพันธุ์, GAP ฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล เป็นต้น

ขณะเดียวกันยังเร่งประกาศบังคับใช้มาตรฐานบังคับ 2 เรื่อง คือ หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการผลิตไม้ตัดด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน และเตรียมประกาศใช้มาตรฐานบังคับ 2 เรื่อง ได้แก่ การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นสินค้าเศรษฐกิจเพื่อสุขภาพของประชาชนไทย และ GAP ฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไม เพื่อช่วยสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขโรคตายด่วน หรือ EMS ในกุ้งทางหนึ่ง ทั้งยังเร่งจัดทำมาตรฐานบังคับเพิ่มอีก 1 เรื่อง คือ การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับทำเทียบเรือประมง สะพานปลา แพปลา และตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำ

นอกจากนั้น มกอช.ยังมีแผนสนับสนุนการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ โดยเร่งส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ มุ่งผลักดันให้กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ เข้าสู่การ

รับรองมาตรฐานทั้งแบบกลุ่มหรือแบบเดี่ยวตามความเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดสูงขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการเชื่อมโยงการผลิตสินค้าเกษตรด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับโดยมีการใช้ KasetQRCode เป็นเครื่องมือสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME และรายใหญ่ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรมีช่องทางจำหน่ายและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้า Q ได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น เช่น การส่งเสริม Q Restaurant การพัฒนา Q Restaurant Application การรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทโมเดิร์นเทรด หรือ Q Modern trade และ Q market เป็นต้น

ปีนี้ มกอช.ยังมุ่งขับเคลื่อนนโยบายด้านเกษตรอินทรีย์โดยเน้นการจัดทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทย ให้ครอบคลุมทั้งพืชอินทรีย์ ปลูกสัตว์อินทรีย์ และสัตว์น้ำอินทรีย์ ขณะเดียวกันยังร่วมมือกับกรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร และกรมประมง ผลักดันให้เกษตรกรพัฒนาระบบการผลิตเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สินค้าที่ได้รับการรับรองสามารถใช้เครื่องหมาย “Organic Thailand” ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า เพิ่มสมรรถนะการแข่งขันและขยายโอกาสทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ มกอช.ยังเข้าร่วมกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อาเซียน ปัจจุบันอยู่ระหว่างเทียบเคียงมาตรฐานไทยกับมาตรฐานอาเซียน

อีกทั้งยังมีแผนเร่งตรวจประเมิน และพัฒนาการรับรองระบบงานด้านสินค้าเกษตรและอาหารให้กับหน่วยรับรอง (CB) ด้าน GMP/HACCP, ISO 22000 และ GAP 13 ราย และหน่วยตรวจ (IB) ด้าน GAP 2 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 2 ราย ซึ่งปีนี้มีแผนขยายขอบข่ายใหม่ มุ่งเปิดให้การรับรองระบบงานในสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รวมถึงโรงคัดบรรจุและโรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์เพื่อรองรับมาตรฐานบังคับ เป็นการสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบรับรองไปยังหน่วยงานเอกชน อีกทั้งยังร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อไทย เช่น กระบวนการแปรรูปน้ำปลา มาตรฐานสุขอนามัยโรงงาน และมาตรฐานลับประดกระเบื้อง

นางสาวดุจเดือนกล่าวด้วยว่า มกอช.ได้มีแผนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว เร่งเจรจาเปิดตลาดและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารส่งออกที่มีปัญหาเกี่ยวกับประเทศคู่ค้า อาทิ กฎระเบียบย่อยภายใต้กฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารฉบับใหม่ หรือ FSMA ของสหรัฐอเมริกา 7 ฉบับ การเปิดตลาดส่งออกมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์และพันธุ์เขียวเสวยไปญี่ปุ่น การส่งออกไก่สดไปสาธารณรัฐเกาหลี การ



ดุจเดือน ศศะนาวิน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ (มกอช.)



ส่งออกกุ้งปอกเปลือกแช่แข็งและมะม่วงฉายรังสีไปออสเตรเลีย และเร่งเจรจากับเวียดนามเพื่อแก้ปัญหาการระงับการออกใบอนุญาตนำเข้าผลไม้ไทย รวมถึงการส่งออกกุ้งไปจีน การส่งออกพืชสวนไปอินโดนีเซีย และติดตามกฎระเบียบต่างๆ เช่น IUU ฉลากสินค้าของสหรัฐฯ เป็นต้น พร้อมบูรณาการการทำงานด้านสินค้าเกษตรและหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบรับรองการนำเข้า-ส่งออก

นอกจากนี้ ยังเร่งผลักดันมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้เป็นมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ เช่น มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex) มาตรฐานองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) และมาตรฐานอนุสัญญาอารักขาพืชระหว่างประเทศ (IPPC) และในโอกาสที่ไทยต้องเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นี้ ไทยได้มีการผลักดันมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยให้เป็นยอมรับในเวทีอาเซียน โดยประกาศเป็นมาตรฐานอาเซียนอย่างต่อเนื่อง อาทิ กลุ่มสินค้าพืชสวนและอาหาร ซึ่งอาเซียนได้ประกาศรับรองแล้ว 40 เรื่อง ประกอบด้วย มาตรฐานผลไม้ 20 มาตรฐาน ผัก 16 มาตรฐาน และพืชอื่นๆ 4 มาตรฐาน คาดว่าจะช่วยสนับสนุนการค้าสินค้าเกษตรระหว่างอาเซียน และผลักดันให้สินค้าอาเซียนเข้าสู่ตลาดโลกเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

“มกอช.ได้มุ่งพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบแจ้งเตือนภัยสินค้าเกษตร (Early Warning) โดยจะพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application ACFS Warning) แจ้งเตือนภัย คาดว่าจะสามารถพัฒนาสินค้าเกษตรไทยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และตรงตามความต้องการของตลาดโลกมากขึ้น ซึ่งเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนดำเนินงานของ มกอช.ยุคใหม่ ที่มุ่งทำงานเชิงรุก รวดเร็ว ทันสมัย ใกล้ชิดและเข้าถึงความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างใกล้ชิด จะสามารถช่วยสร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน พร้อมเพิ่มโอกาสทางการตลาดและขยายช่องทางการค้ากว้างขึ้น ทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นด้วย” เลขาธิการ มกอช.กล่าว

● กรมชลฯ ชี้น้ำน้อย 4อ่างเก็บได้ 4,250ล้านลบ.ม. ชาวบ้านเชิงลอยกระทงไม่สะดวก

กรมชลฯ ทำใจลอยกระทงไม่สะดวก เหตุ น้ำทำน้อย ล้นตลิ่ง 4 อ่างหลักเก็บน้ำได้เพียง 4,250 ล้านลบ.ม. การระบายน้ำจากอ่างต้องตามแผนเท่านั้น ล้นชานนาฝ้าฝืนปลูกข้าวช่วงแล้งต้องรับความเสี่ยง

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยในการสัมมนาเรื่อง นโยบายของรมว.เกษตรและสหกรณ์ ว่า ล้นตลิ่งคานี้ถือว่าการล้นตลิ่งฝนปี 2558 แล้ว แต่เป็นที่ชัดเจนว่าปริมาณฝนตกทั่วประเทศ โดยเฉลี่ยปีนี้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 11% ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนที่ใช้การได้ต่ำไปด้วย โดย 4 อ่างหลักเก็บน้ำได้เพียง 4,250 ล้านลบ.ม.

ทั้งนี้ การบริหารจัดการน้ำจึงต้องทำอย่างจำกัด และให้ความสำคัญกับการอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศเป็นหลัก มีความจำเป็นต้องงดกิจกรรมภาคการเกษตรที่ใช้น้ำปริมาณมาก โดยเฉพาะการทำนาตามที่รัฐบาลได้แจ้งไปแล้วในกรณีที่เกิดภัยจะฝืนปลูกข้าวในช่วงแล้งที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2558-30 ธ.ย. 2559 จะต้องรับความเสี่ยง

“อ่างเก็บน้ำต่างๆ จะสามารถบริหารจัดการน้ำเองได้ตามลักษณะของพื้นที่และการใช้น้ำ ยกเว้นในลุ่มเจ้าพระยาและแม่กลอง ที่ส่วนกลางคือกรมชลประทาน

จะต้องเข้ามาบริหารจัดการผ่านเครื่องมือต่างๆ เนื่องจากมีผู้ใช้น้ำจำนวนมาก กรณีของเจ้าพระยามีมากถึง 22 จังหวัด ทำให้ต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของที่ผ่านมาปริมาณน้ำจาก 4 อ่างหลัก มีมากทำให้ทุกฝ่ายสามารถใช้น้ำได้อย่างเต็มที่ แต่ปีนี้ในลุ่มเจ้าพระยาจะมีน้ำใช้การได้ในช่วงฤดูแล้งนี้เพียง 4,650 ล้านลบ.ม. เท่านั้น ในขณะที่ลุ่มแม่กลองจะมีเพียง 4,700 ล้านลบ.ม.” นายสุเทพกล่าว

“จากฝนที่ตกหนักก่อนหน้านี้ จนถึงปัจจุบันปริมาณน้ำทำปรับลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้กรมชลประทานต้องเริ่มระบายน้ำจากอ่างเข้ามาช่วยในขณะนี้ จากเขื่อนภูมิพล วันละ 3 ล้านลบ.ม. จากแผนกำหนดไว้ที่วันละ 4 ล้านลบ.ม. เขื่อนสิริกิติ์ 5 ล้านลบ.ม. จากแผนกำหนดไว้ที่ 8 ล้านลบ.ม. เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ระบายตามแผน 1 ล้านลบ.ม.

ในขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังไม่มีการระบายจากแผนที่กำหนดระบายในช่วงแล้งที่ 1.6 ล้านลบ.ม./วัน จากปริมาณน้ำท่าที่ลดลง และกรม ชลประทานมีแผนการระบายน้ำจากอ่างอย่างจำกัด เป็นไปได้ในเทศกาลลอยกระทงวันที่ 25 พ.ย.นี้ น้ำจะไม่เต็มตลิ่ง อาจไม่สะดวกในการลอยกระทง เพราะกรมชลประทานจะไม่ระบายน้ำจากอ่างเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน” นายสุเทพกล่าว

จัดพรก.แก้ไขเสียงประมง ฮีมชายหวยแพงตัดสิทธิจอง

‘บิกป้อม’แก้ไขเสียงฮีม ดัน พ.ร.ก.ประมงเข้า ครม. ภาคเอกชนแนะ
ออก พ.ร.บ.เขต ศก.พิเศษ สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน หนุนใช้ม.44
เร่งโครงสร้างพื้นฐาน บอร์ดหวยฮีมผู้ค้าเกินราคา ตัดสิทธิจอง
ตลอดชีวิต ญาติพี่น้องโดนด้วย (อ่านต่อหน้า 11)

ใบเสียงประมง

‘บิกป้อม’ขงพ.ร.ก.แก้ประมง

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่บ้านเกษะโกมลว่า วันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ เตรียมเสนอพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การประมง ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาและเห็นชอบ หลังจากที่ผ่านมาคณะทำงานสหภาพยุโรป (อียู) เดินทางเข้ามาไทยเพื่อตรวจการแก้ปัญหาการประมงผิดกฎหมาย (ไอยูยู) และบอกว่าไทยมีการแก้ปัญหาไอยูยูได้ดีขึ้น แต่ยังคงคิดว่าแก้ปัญหาค่ามนุษย์ได้ไม่ดี โดยเฉพาะแรงงานที่ทำงานในทะเล

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า คณะทำงานอียูระบุว่าขณะนี้เอกสารด้านกฎหมายหรือเอกสารประมงด้านอื่นไทยผ่านหมดแล้ว แต่อยู่ที่การปฏิบัติจะทำได้หรือไม่ ดังนั้นยังมีเวลาเหลืออีก 2 เดือน หรือถึงเดือนธันวาคม 2558 ก่อนที่อียูจะประเมิน ขณะนี้ไทยแก้ปัญหาไอยูยูไปมากแล้ว สำหรับเรื่องการได้ใบเสียงหรือใบแดงขึ้นอยู่กับอียู ส่วนตัวมั่นใจว่าจะได้ใบเขียว แต่อียูเป็นคนตรวจ ไม่รู้ว่าจะพอใจหรือไม่ และเรื่องไอยูยูมีปัจจัยเยอะไหนจะเรื่องการเมืองด้วย

กรมประมงชี้มีโทษเพิ่มขึ้น

น.ส.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวในงานสัมมนา นโยบายของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่โรงแรมรามาร์คเด็นส์ ตอนหนึ่งว่า กรมประมงเตรียมเสนอ พ.ร.ก.การประมง เข้าที่ประชุม ครม.วันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ โดย พ.ร.ก.ดังกล่าว เป็นการปรับปรุงจาก พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.2558 เพื่อให้เนื้อหาเป็นไปตามกฎหมายและข้อปฏิบัติสากล ครอบคลุมการป้องกันการทำให้ประมงผิดกฎหมาย (ไอยูยู) การอนุรักษ์ทรัพยากร แผนบริหารจัดการประมง ระบบตรวจสอบย้อน รวมทั้งเพิ่มบทโทษให้มีความรุนแรงมากขึ้น

น.ส.วราภรณ์กล่าวว่า กรมยังเตรียมเสนอ ครม.ขออนุมัติแผนระดับชาติในการป้องกันยับยั้ง และขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย (NPOA-IUU) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไอยูยูตามหลักสากล และขออนุมัติแผนบริหารจัดการประมงทะเล (พ.ศ.2559-2562) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการทำประมงที่สอดคล้องกับค่าการจับสัตว์สูงสุดอย่างยั่งยืน (เอ็มเอสวาย) อาทิ การลดจำนวนเรือ การออกใบอนุญาตให้สอดคล้องกับการลดจำนวนเรือ การขจัดการทำประมงไอยูยู พื้นฟูทรัพยากรประมง ฯลฯ

เล็ง‘ม.44’เดินทางศก.พิเศษ

ขณะที่การดำเนินการแก้ไขปัญหาค่าพิเศษเศรษฐกิจพิเศษนั้น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ กล่าวว่า ขณะนี้มีความก้าวหน้าตามลำดับ โดยปัญหาเรื่องของค่าเช่าที่ดินได้มีการแก้ไขและคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในส่วนที่ให้เอกชนเช่าที่ดินในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว และ อ.แม่สอด จ.ตาก อย่างเป็นทางการในต้นปี 2559 ส่วนปัญหาอุปสรรคต่างๆ จะจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรี

รับทราบต่อไป หากมีความจำเป็นต้องใช้กฎหมายพิเศษ (มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557) ก็สามารถใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ เพราะบางครั้งบางอย่างทำไม่ได้เพราะติดข้อกฎหมาย

นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เดินหน้าการลงทุนสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดการลงทุน ได้แก่ จ.สระแก้ว และ อ.แม่สอด โดยไม่ต้องรอความชัดเจนจากภาคเอกชน เนื่องจากเป็นส่วนที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมให้เกิดการลงทุนในพื้นที่

ดันออกพ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า สาเหตุหนึ่งที่นักลงทุนยังชะลอการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากบางส่วนโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติ ยังมีความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนในเรื่องนโยบาย หากมีการเปลี่ยนรัฐบาล นโยบายนี้อาจขาดความต่อเนื่อง ขณะเดียวกันกฎหมายที่ออกมาในปัจจุบันก็เป็นเรื่องกฎหมายในระดับรอง คือประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เท่านั้น จึงเสนอให้รัฐบาลออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความชัดเจน โดยอาจออกเป็น พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชนที่จะลงทุนในระยะยาว

(อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 11

ใบเสียงประมง

“หลายกลุ่มอุตสาหกรรมมีความพร้อมเข้าลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น กลุ่มผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลและพลังงานทดแทน ขอให้อยู่ในพื้นที่สายส่ง หรือพื้นที่ที่จะมีการลงทุนสายส่งไปถึงภายใน 2 ปี เอกชนพร้อมเข้าไปลงทุนหรือ เนื่องจากในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ความต้องการไฟฟ้าจะมากขึ้น" นายสุพันธ์กล่าว

'สมคิด' บินญี่ปุ่นดิ่งนักลงทุน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คสช. ได้หารือถึงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ต่อจากนี้ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และกระทรวงอุตสาหกรรมจะเริ่มจัดการประชุมเป็นรายวันกับกลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ 7-8 กลุ่ม ทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อแจกแจงข้อมูล โดยปลายเดือนพฤศจิกายนนี้จะจัดการประชุมใหญ่ให้กับนักลงทุนไทยทั้งหมด

"ผมได้หารือกับนายวิสุทธิ ศรีสุพรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ถึงอัตราค่าเช่าที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้นายวิสุทธิพยายามเจรจากับเอกชนเรื่องอัตราค่าเช่าที่ดินให้สามารถจับต้องได้ เพราะเอกชนพร้อมที่จะมาลงทุนอยู่แล้ว แต่ติดเงื่อนไขการเจรจาเช่าที่ คิดว่าจะสามารถเคาะระงับได้ภายในปีนี้ และหลังจากปีโอไอประชุมทั่วประเทศเสร็จก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้

ผมจะไปประเทศญี่ปุ่นและนำเรื่องนี้ไปคุยให้เขาฟัง รวมทั้งพูดคุยกับผู้ประกอบการรายใหญ่อีกด้วย โดยทุกอย่างต้องเสร็จภายในไตรมาสสุดท้ายปี 2558 เพื่อเริ่มปีใหม่จะได้เกิดความต่อเนื่อง" นายสมคิดกล่าว

คค.นัดอภิวัฒน์.44เร่งโครงการ

นายออลสิน ชิวะพุกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยกรณีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. สั่งการให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญ และอาจจะใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 เพื่อให้โครงการเร็วขึ้นว่า ภายในสิ้นปีหน้าจะมีการหารือร่วมกับนายออลสิน เต็มพิทยาไพสิฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หลังเดินทางกลับจากประชุมโครงการรถไฟไทยจีน ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเตรียมสรุปโครงการก่อสร้างที่จะใช้มาตรา 44

นายออลสินกล่าวว่า ตามแผนปฏิบัติการระยะเร่งด่วนปี 2559 ที่มีโครงการทั้งสิ้น 20 โครงการ คาดว่าภายในสิ้นปีหน้าจะได้ข้อสรุปถึงรายละเอียดแต่ละโครงการว่ามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร และสามารถเร่งรัดในส่วนใดได้บ้าง ก่อนจะรายงานไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

เร่งรัดไฟสายสีชมพู-เหลือง

"แนวทางการใช้มาตรา 44 เพื่อเข้ามาเป็นส่วนช่วยเร่งรัดโครงการนั้น เบื้องต้นคาดว่าจะนำเข้ามาช่วยลดกระบวนการในขั้นตอนการพิจารณาในส่วนคณะกรรมการต่างๆ ที่จะจัดตั้งขึ้นมาพิจารณาโครงการ เช่น คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (พีพีพี) และคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาโครงการ รวมไปถึงกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ที่เดิมจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1-2 ปี หากใช้มาตรา 44 จะสามารถกระชับกรอบเวลาในการพิจารณาตามกระบวนการดังกล่าวให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น" นายออลสินกล่าว

นายออลสินกล่าวว่า โครงการที่มีแนวโน้มใช้มาตรา 44 ประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู และสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ซึ่งทั้ง 2 เส้นทางเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ตามกระบวนการคาดว่าจะเปิดประมูลได้ในปี 2559 ก็อาจจะช่วยให้เร็วขึ้นได้ เช่นเดียวกับรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน (สัญญาการเดินรถ) ช่วงหัวลำโพง-บางแค และบางซื่อท่าพระ อาจเร่งรัดในขั้นตอนคณะกรรมการพีพีพี และเปิดประมูลเดินรถภายในปีนี้

ลดขั้นตอน'ทางคู่'6เส้นทาง

นายออลสินกล่าวว่า ยังมีโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ที่ปัจจุบันมีอยู่หลายโครงการ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะใช้อำนาจตามมาตรา 44 เข้ามาใช้ในบางขั้นตอน เช่น รถไฟทางคู่ ระยะแรก 6 เส้นทาง โดยปัจจุบันมี 3 เส้นทางที่อยู่ระหว่างรออีไอเอคือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางจิระ ช่วงนครปฐม-หัวหิน และช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ ทั้งที่การก่อสร้างก็ไม่ได้ส่งผลกระทบมากนัก เพราะเป็นการขยายเพิ่มจากแนวเขตทางเดิมและไม่ได้เป็นการตัดเส้นทางใหม่

"หากจะเร่งรัดโครงการที่มีความพร้อม โดยออกประกวดราคาไปก่อนน่าจะดำเนินการได้ แต่มีเงื่อนไขว่าจะลงนามในสัญญาได้ก็ต่อเมื่อดำเนินการขั้นตอนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะโครงการที่มีอุปสรรคปัญหาหรือมีความ

ล่าช้า โดย ร.ฟ.ท.ต้องกลับมาดูรายละเอียดว่าจะสามารถเร่งรัดในขั้นตอนใดได้บ้าง รวมถึงโครงการอื่นด้วย เช่น รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เส้นทางกรุงเทพฯ-ระยอง และเส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน รวมไปถึงโครงการรถไฟความเร็วปานกลางรถไฟไทยจีน" นายออลสินกล่าว

หอกการค้าทุนทะเลหลวง

ว่าที่ ร.อ.จิรัฏฐิธรานนท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง หอกการค้าไทย กล่าวว่า เห็นด้วยกับการที่จะใช้มาตรา 44 เพื่อเร่งรัดเวลาการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จากขั้นตอนดำเนินการปกติใช้ 4-5 ปี ซึ่งไม่ทันกัน แต่ต้องดำเนินการให้เป็นไปด้วยความชัดเจนโปร่งใส ให้ถือผลประโยชน์ชาติเป็นหลัก ส่วนโครงการที่พิจารณาแล้วว่ารอได้ ก็ควรใช้วิธีการตามขั้นตอนปกติ ขณะเดียวกันต้องระวังการใช้งบประมาณ เช่น ถ้าการใช้มาตรา 44 ทะลุทะลวงขั้นตอนการประมูลอาจเกิดช่องว่างบางอย่าง เช่น เดิมจะใช้บง 1 แสนล้านบาท อาจกลายเป็น 2 แสนล้านบาท

นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า การจะใช้อำนาจตามมาตรา 44 กับการลงทุนระบบราง เพื่อลดขั้นตอนอุปสรรคลงทุนที่ทำให้ล่าช้านั้น ถือเป็นเรื่องที่ควรดำเนินการและขอสนับสนุนให้นายกรัฐมนตรีนำอำนาจดังกล่าวมาใช้กับการลงทุน ผลักดันเศรษฐกิจในด้านอื่นด้วย เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งประเทศ หากเทียบกับการใช้มาตรา 44 กับการเมือง เพราะจะส่งผลต่อคนบางกลุ่มมากกว่า

สคร.ลั่น'พีพีพี'จบใน8เดือน

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวว่า แม้ว่ากฎหมายร่วมลงทุนระหว่างรัฐเอกชน (พีพีพี) ฉบับใหม่ จะทำให้กระบวนการลงทุนแบบพีพีพีมีความชัดเจนและรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมจากที่เคยนานถึง 10 ปีต่อโครงการ เหลือเพียง 2 ปีต่อโครงการก็ตาม แต่ยังคงเห็นว่ายังสามารถทำให้กระบวนการดังกล่าวรวดเร็วขึ้นเหลือเพียง 8 เดือนครึ่ง นายเอกนิติกล่าวว่า สคร.มีแนวคิดจะทำกระบวนการฟาสต์แทร็กให้กับพีพีพี คือจะให้ สคร.ไปเข้ามาร่วมมือกับหน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตั้งแต่วันแรกที่ทำโครงการ โดยจะมีการกำหนดขั้นตอนของพีพีพี เพื่อให้ขั้นตอนต่างๆ ทำได้รวดเร็วขึ้น

6โครงการ3.5แสนล้านบาท

นายเอกนิติกล่าว ว่า ปัจจุบันมี 6 โครงการมูลค่า 3.5 แสนล้านบาท เตรียมทำเป็นโครงการแบบพีพีพี จากเป้าหมายที่รัฐบาลจะทำโครงการพีพีพีทั้งหมด 66 โครงการมูลค่ารวม 1.4 แสนล้านบาท ภายใน 5 ปีข้างหน้า ซึ่งมี 2 โครงการเสนอเรื่องมาให้สคร.พิจารณาแล้ว คือ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี มูลค่า 5.67 หมื่นล้านบาท และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง มูลค่า 5.47 หมื่นล้านบาท อีก 4 โครงการที่เหลือ ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา เพื่อเสนอไปยัง สคร. คือ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเทา โครงการมอเตอร์เวย์ และศูนย์ธุรกิจทางเรือของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

“โครงการลงทุนแบบพีพีพี โครงการแรกภายใต้กฎหมายใหม่นี้ จะเสนอให้ ครม.อนุมัติได้ภายในกลางปีหน้า หลังจากนั้นจะเปิดประมูลโครงการต่อไป ในกรณีการลงทุนโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลืองนั้น ข้อเสนอเบื้องต้นนั้นคือจะให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนในตัวโครงการทั้งหมด โดยรัฐจะจ่ายเงินลงทุนให้เอกชนภายหลัง” นายเอกนิติกล่าว

‘เฟด’คงดอกเบี้ยนโยบาย

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ที่โรงแรมดุสิตธานี กรณีธนาคารกลางสหรัฐ หรือเฟด ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.00-0.25% ต่อปี ว่าเป็นสัญญาณที่ดีกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ในภาวะสถานการณ์ของสหรัฐที่ยังไม่ฟื้น

ตัวอย่างเต็มที่ ดังนั้นการคงอัตราดอกเบี้ยจึงเป็นแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งไทยคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ก่อนแล้ว จึงเชื่อว่าจะสามารถรองรับกับความผันผวนของเงินทุนไหลเข้า-ออกได้ ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงการคลัง มีเครื่องมือในดูแลเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

นายสมชัยกล่าวว่า คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟื้นตัวได้ในไตรมาส 4/2558 และเห็นผลชัดเจนในไตรมาส 1/2559 โดยแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้น ส่งผลดีต่อภาคการส่งออก

ออกของไทย ขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ จะเห็นผลดีต่อการบริโภคในประเทศ และทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาสูงขึ้น

ดัชนีหุ้นไทยร่วงตามสัญญาณ

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ของวันที่ 29 ตุลาคมว่า วันที่ที่เป็นการซื้อขายดัชนีร่วงรับข่าวการประชุมของเฟด ที่แม็คคอตราด็อกเบีย แต่ส่งสัญญาณชัดเจนในการประชุมครั้งต่อไปเดือนธันวาคมจะเริ่มพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย จึงทำให้การซื้อขายระหว่างอยู่ในแดนลบ ดัชนีหลุด 1,400 จุดครั้งแรกในรอบกว่า 2 สัปดาห์ โดยตลาดหุ้นเปิดที่ 1,409.26 จุด และปิดที่ 1,390.04 จุด ลดลง 19.22 จุด หรือ 1.37% จากวันที่ 28 ตุลาคม มีมูลค่าการซื้อขาย 52,619.65 ล้านบาท โดยนักลงทุนสถาบันขายสุทธิ 242.10 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 2,329.14 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 2,895.04 ล้านบาท และนักลงทุนภายในประเทศซื้อสุทธิ 5,466.27 ล้านบาท

น.ส.ธีรดา ชาญยิ่งยงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หุ้นไทยปรับตัวลดลงตามตลาดในภูมิภาค เพราะเฟดส่งสัญญาณว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม 2558 ในระหว่างนี้หากดัชนีซื้อขายหลุด 1,390 จุด มีโอกาสที่หุ้นไทยจะไปอยู่ที่ 1,360-1,380 จุด ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,400 จุด

บอร์ดที่มขายห่วยเกินราคา

นายธนวรรธน์ พลวิชัย คณะกรรมการ (บอร์ด) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะโฆษกบอร์ดสลากฯ ให้สัมภาษณ์ภายหลังพร้อม พ.ท.ทพูน ศันสนาคม กรรมการสลากฯ เครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลากฯ เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เติมนรงค์ชัย ชวนประชาชนไม่ซื้อสลากเกินราคา 80 บาท ที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ว่าขณะนี้ยังพบผู้ค้าขายเกินราคาเฉลี่ยวันละประมาณ 20 ราย เพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้อยู่ที่วันละ 10 ราย

นายธนวรรธน์กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มีหนังสือแจ้งไปยังสถานีตำรวจทั่วประเทศแล้ว ให้เจ้าพนักงานสั่งปรับจับได้ทันที พร้อมกันนี้ทางบอร์ดสลากฯเตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสลากฯในเดือน

พฤศจิกายนว่า หากพบผู้ค้ารายย่อยขายเกินราคาจะถูกตัดสิทธิการจองและซื้อผ่านธนาคารกรุงไทย รวมถึงตัดสิทธิญาติพี่น้องที่มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่ให้เข้ามาสั่งจองสลากตลอดชีวิต และแม้ช่วงนี้สลากจะถูกพิมพ์ 100 ล้านฉบับ และเริ่มขายกันมาตั้งแต่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา แต่ยังไม่พบราคาจำหน่ายเกิน 80 บาท และช่วงนี้ราคายังไม่ได้ต่ำกว่า 80 บาท แต่ยังไม่พบสลากล้นตลาด พ่อค้าแม่ค้ายังขายดีหมดเกลี้ยงไม่พอขาย” นายธนวรรธน์กล่าว

จับตาด่วนซื้อ-ขาย3ใบ100

ด้าน พ.ท.ทพูนกล่าวว่า หลังจากทีบอร์ดสลากฯมีมติตัดโควตาผู้ค้ารายใหญ่รวมถึงกลุ่ม 5 เสือ ส่งผลให้ยอดลงทะเบียนผู้ค้ารายย่อยซื้อสลากผ่านธนาคารกรุงไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นกว่า 1 หมื่นราย เป็น 90,033 ราย เรื่องนี้อาจมองว่าผู้ค้ารายใหญ่ที่ถูกตัดโควตาจะลดความถี่ในการซื้อสลากงวด 1 พฤศจิกายนนี้ จะมีขบวนการกว้านซื้อสลากไว้ในมือหรือไม่ เพราะจำนวนสลากที่ออกมาเพิ่มขึ้นถึง 35% แต่ยังไม่ทำให้ราคาสลากในท้องตลาดต่ำกว่า 80 บาทมากนัก

“หากมีขบวนการดังกล่าวน่าจะได้เห็นราคาสลากที่ต่ำกว่า 80 บาทมากขึ้น เนื่องจากต้องลดราคาขายก่อนออกวางวันในช่วงวันที่ 30-31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน ซึ่งอาจได้เห็นราคาสลาก 3 ใบ 100 บาท ซึ่งบอร์ดสลากฯเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปตรวจสอบหากมีการทุ่มตลาดขายสลากในราคาต่ำกว่าต้นทุน” พ.ท.ทพูนกล่าว

‘เชียงใหม่’โอนบ้านคึกคัก

นายประพันธ์ แสงเนติธรรม รักษาการเจ้าพนักงานที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย กล่าวถึงโครงการส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้อ่อนถึงปานกลาง กู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท และลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์ เหลือ 0.01 เปอร์เซ็นต์ ว่า มีผู้ให้ความสนใจและตอบรับมาตรการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ทั้งเข้ามาใช้บริการและโทรศัพท์เข้ามาสอบถาม โดยพบว่าผู้ซื้อขายบ้านและที่ดินหลายรายตัดสินใจเลือกการนัดโอนและจดทะเบียนเร็วขึ้นในช่วงนี้ เชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะมีผลช่วยเป็นอย่างมากในการกระตุ้นการซื้อขายบ้านและที่ดินให้มีความคึกคักมากขึ้น

นายอนันรุฒม์ กันทา ชาวบ้านอำเภอบ้านนา

เซียงดาว กล่าวว่ มาโอนบ้านที่ซื้อไว้กับหมู่บ้านจัดสรร ดีใจและรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากที่ภาครัฐนำมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองมาใช้ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเสียค่าจำนองได้ จากปกติ 25,000 บาท ลดลงเหลือเพียง 200 กว่าบาท

สจ.ร้องสอบงบตำบล5ล้าน

นายสมชาย บุตรที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) อุดรดิตถ์ เขต อ.บ้านโคก กล่าวว่ ชาวบ้านเหล่า หมู่ 2 ต.นาขุม อ.บ้านโคก ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ตรวจสอบโครงการที่ใช้งบประมาณของตำบลละ 5 ล้านบาท เนื่องจากโครงการที่เสนอโดยมีการดึงโครงการที่ผ่านประชาคมหมู่บ้านออกแล้วเอาโครงการอื่นเข้าไปใส่แทน ทั้งนี้ได้ร้องไปที่จังหวัดให้มีการตรวจสอบแล้วแต่เรื่องยังเงียบอยู่

นายสมชายกล่าวว่ โครงการที่ผ่านการทำประชาคมหมู่บ้านและเป็นความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงมี 2 โครงการคือ โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวร์ส หรือท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ และโครงการวางท่อประปาหมู่บ้านใหม่แทนของเก่าที่มีการแตกรั่วอยู่บ่อยครั้ง



วินชุน เครืองาม

คนคนนี้เป็นรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบัน ได้ตอบสื่อกรณีที่มีเสียงเรียกร้อง ให้จัดการกับโครงการในรัฐบาลอื่นที่ขาดทุน เหมือนกับไล่บี้โครงการรับจำนำข้าวบ้าง ไม่ว่าจะ เป็นโครงการรับประกันราคาข้าวในรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หรือการขายยางพาราแบบจืดจางกับประเทศจีนของรัฐบาลนี้ คำตอบที่ออกมาจากปากก็คือ ที่ต้องดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องในโครงการรับจำนำข้าว เพราะ ป.ป.ช. ส่งเรื่องมา ส่วนเรื่องอื่นๆ ป.ป.ช. ไม่ได้ส่งมาให้รัฐบาลดำเนินการ แล้วรัฐบาลจะไปยกขึ้นมาสืบ ก็ไม่รู้ว่าไปตั้งต้นจากตรงไหน...โยนชี้ให้ ป.ป.ช. ไปเต็มๆ ว่าแต่ ป.ป.ช. ละรู้สึกว่าคุณเองหมิ่นบ้างไหม ■

คนนี้เป็นอดีตรองนายกฯ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เข้าไปให้ถ้อยคำและชี้แจงต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดที่มี จิรัชัย มูลทองโร่ย เป็นประธาน จนเป็นที่ฮือฮา เพราะต้องเรียกว่าแบบคินฟอร์มสวารตลิมคนเดิม ที่ทั้งแข็งแกร่ง และทั้งสามารถพูดจาแสดงหลักฐานและเหตุผลได้ชัด ว่าขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จนทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงการรับจำนำข้าวดังที่ถูกกล่าวหา แถมยังได้กำชับให้ระมัดระวังการดำเนินการให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน และมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบด้วย... คนชอบตบมือเกรียว คนไม่ชอบเล่นงานทันที ■



ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง



นพ.ประเวศ วะสี

ไม่แปลกที่จะออกมารันตีการใช้งบประมาณของ สสส. เพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลักดันตั้งกองทุน สสส. มาตั้งแต่ต้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ต้องบอกว่าไม่ได้ตั้งแต่ สสส. แต่ตั้งมาสารพัดไม่ว่าจะเป็น สวรส. แล้วก็ สรพ. รวมทั้ง สปสช. ก็ใช่ ไหนยังมี สช. กับ สพฉ. อีกด้วย ฉะนั้นไม่แปลกที่จะถูกเรียกว่าเป็น “บิ๊กเครือข่ายตระกูล ส.” แถมเพราะภาพลักษณ์ดี ก็เลยมีกายอวยกันเองว่าเป็น เครือข่ายคนดี ปัญหาคือวันนี้ สตง. ยืนยันมาโดยตลอด ว่ามีการใช้เงินไม่เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย ...แต่คนเครือข่าย สสส. ก็ยังยืนยันว่า ทุกโครงการตีความให้เข้ากรอบได้ และที่ได้แต่หน้าเดิมๆ ก็ไม่ผิด... ดีจริงๆ ว่างั้น ■

ผนึกกำลังกับ เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ไปยื่นหนังสือถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้เรียกเงินคืนจาก ภักดี โพธิศิริ หนึ่งใน ป.ป.ช. นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเลย ทั้งนี้เพราะก่อนหน้านี้ได้ยื่น สตง. ให้ตรวจสอบสถานะนายภักดี เมื่อ 25 ธันวาคม 57 และ สตง. ตรวจสอบพบว่า นายภักดี ไม่ได้เป็น ป.ป.ช. เพราะไม่ได้ลาออกจากการเป็น กรรมการบริษัทองค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด ภายใน 15 วัน ตามกฎหมายกำหนด และสตง. ก็ได้ส่งเรื่องให้ สนช. ไปตั้งแต่เมษายน 58 แล้ว... ฮ้าวแล้วทำไมไม่มีใครทำอะไรละ ■



สุรพงษ์ ใต้วิจิตรชัยกุล



อภิลิทธิ เวชชาชีวะ

เพราะปัญหาหลักไส้จุกจริตในกรุงเทพมหานคร ทำให้ประชาธิปไตยสะท้อนหนัก เพราะคนแฉก็ ปชป. คนบริหาร กทม. ก็ปชป. ทำให้สังคมอยากรู้ว่าทั้งมาร์ค และ หม่อมหม่ม ทำอะไรกันบ้าง ร้อนถึง “นายกอง องค์กรรักษาพิทักษ์มาร์ค” ต้องออกมา ช่วยยืนยันแทนว่า ทั้ง มาร์ค และหม่อมหม่ม โทรศัพท์พูดคุยหรือกันอยู่ตลอด คอยกันได้ทุกเรื่อง ไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างที่ยังสงสัยกัน ส่วนที่ อรรถวิชัย สุวรรณภักดี ออกมาปกป้องการทำงานของผู้ว่าฯ จนได้เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. นั้น เป็นเรื่องของผู้ว่าฯ ไม่เกี่ยวกับพรรคประชาธิปไตยแต่อย่างใด... **ทำไมมาร์คไม่พูดเองล่ะ** ■

เพราะว่าเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนปัจจุบัน ก็เลยต้องรับเผือกร้อน กรณีปัญหาการค้าขายพาราตกต่ำไปเต็มๆ จึงต้องออกมายืนยันว่า ยังไงก็**จะไม่ชดเชย หรือแทรกแซงราคาขาย** เพราะอาจขัดกับกฎขององค์การการค้าโลก ทางเครือขายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 14 จังหวัดภาคใต้ จึงบอกว่า จะนัดรวมตัวกัน เคลื่อนไหว เรียกร้องให้รัฐบาลชดเชยราคาขาย ที่โลกล้มละลาย 65 บาท เพราะเวลานี้ เดือดร้อนสาหัส ราคาอย่างตกต่ำมาตลอดช่วง 3-4 ปีนี้ ราคาในท้องถิ่นเกษตรกรขายได้แค่**โลกล้มละลาย 30 กว่าบาท** เลยอยากให้บ็กตู้ใช้ **ม.44** แก้ปัญหา... **สงสัย ม.44 เป็นยาสารพัดโรคจริง ๆ** ■



ศิริภทร ประเสริฐลิทธิ

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 450

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 30 ตุลาคม - พุธ 5 พฤศจิกายน 2558

ปีที่: 36

ฉบับที่: 1837

หน้า: 85(ล่าง)

Col.Inch: 27.74

Ad Value: 12,483

PRValue (x3): 37,449

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: แนวโน้ม: อดีตรัฐมนตรี เศรษฐกิจปรีดิยาธร ร่ำรวยสูงสุด

แนวโน้ม



อดีตรัฐมนตรี เศรษฐกิจ ปรีดิยาธร ร่ำรวยสูงสุด



ทรัพย์สินทีมเศรษฐกิจชุด
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล

รัฐบาลตรี

ทรัพย์สิน (บาท)

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล	1,302,038,134
สมหมาย ภาชี	115,612,269
ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา	801,989,984
อำนาจ ปะทีศ	29,534,195
พรชัย รุจิประภา	110,042,216
ณรงค์ชัย อัครเศรณี	279,396,633
จักรมณฑ์ ผาสกุลวิไล	61,516,037

ที่มา : ป.ป.ช.



สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
เปิดเผย
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีและคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนึ่งล้าน 1,302,038,134 บาท เทียบกับเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ทรัพย์สินลดลง 76,356,768 บาท

นายสมหมาย ภาชี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 115,612,269 บาท เพิ่มขึ้น 2,274,526 บาท

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 801,989,984 บาท ลดลง 28,533,805 บาท

นายอำนาจ ปะทีศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29,534,195 บาท เพิ่มขึ้น 1,108,501 บาท

นายพรชัย รุจิประภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

110,040,216 บาท เพิ่มขึ้น 1,051,009 บาท นายณรงค์ชัย อัครเศรณี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 279,396,633 บาท ลดลง 4,314,248 บาท

นายจักรมณฑ์ ผาสกุลวิไล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 61,516,037 บาท เพิ่มขึ้น 9,780,299 บาท

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ทรัพย์สินที่ลดลงเป็นของคู่สมรส เช่นเดียวกับ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

นายสมหมาย ภาชี ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นในส่วนเงินฝาก

ขณะที่ นายจักรมณฑ์ ผาสกุลวิไล เป็นอดีตรัฐมนตรีที่พ้นตำแหน่งและมีทรัพย์สินเพิ่มมากที่สุด โดยเฉพาะใน ส่วนเงินลงทุนซึ่งเป็นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ และทรัพย์สินอื่นๆ ●